
Fundur í fræðslu- og skólanefnd Eyja- og Miklaholtshrepps, haldinn að Breiðabliki þriðjudaginn 
18. ágúst 2022, kl. 20:30.  
 
Mætt eru: Veronika G. Sigurvinsdóttir, Atli Sveinn Svansson, Sveinbjörg Zophoníasdóttir, 
Sigurður Jónsson skólastjóri, Kristján Á. Magnússon áheyrnarfulltrúi Borgarbyggðar og 
Sigurbjörg Ottesen, sem að ritaði fundargerð.   
 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og eftirfarandi var tekið fyrir.  
 

1. Nefnd skipti með sér verkum. 
Veronika G. Sigurvinsdóttir var kjörin formaður, Atli Sveinn Svansson ritari og Sveinbjörg 
Zophoníasdóttir varaformaður.  
 

2. Upphaf komandi skólaárs. 
Sigurður skólastjóri afhenti skóladagatal fyrir skólaárið 2022-2023 og fór yfir það. 
Skóladagatalið var samþykkt fyrr á árinu af fræðslu- og skólanefnd. Þá fór hann yfir 
upphaf skólaárs, sex börn munu verða í yngri deild og sex börn í eldri deild. Hugsanlega 
bætast við tvö börn, eitt í hvora deild. Tvö 5 ára börn munu verða í “núllta” bekk og 
mögulega bætist eitt við um áramót.  
Sigurður greindi frá því að verið væri að ráða í stöður sem að auglýstar voru fyrr í 
mánuðinum og búið væri að ráða sérkennara. Átta starfsmenn verða við skólann í vetur, 
í rétt tæplega sjö stöðugildum.  
 

3. Önnur mál.  
Oddviti fór yfir að búið væri að boða til skólamálaþings á vegum FSSF, 19. september 
n.k. og hvatti nefndarmenn til þátttöku á þinginu.  
Þá kynnti oddviti ákvörðun hreppsnefndar frá síðasta hreppsnefndarfundi um að halda 
fund með foreldrum barna í sveitarfélaginu, bæði þeirra sem að sækja skóla í 
Laugargerði og utan sveitarfélagsins.  
 

 
 
Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 21:30. Fundargerð upplesin og undirrituð. 
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